

Số: /BC-UBND

Đắk Tơ Lung, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã Đắk Tơ Lung

Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy.

Thực hiện Công văn số 89/PTP ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Đắk Tơ Lung báo cáo kết quả công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã xây dựng nhiều văn bản triển khai thực hiện, ngay sau khi có công văn hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật của Phòng Tư pháp, UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục hàng quý.

Để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Căn cứ các kế hoạch, công văn của cấp trên, UBND xã đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai, tổ chức thực hiện theo kế hoạch¹.

Trên cơ sở các kế hoạch đề ra, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tập trung phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung chính sách pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế và các luật mới do Quốc hội thông qua. Đổi mới nội dung, phối hợp nhiều hình thức PBGDPL như: phát thanh, truyền thông thông qua các buổi diễn văn nghệ, treo băng rôn, khẩu hiệu, thông qua công tác hoà giải ở cơ sở; cấp phát tờ gấp tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; lồng ghép vào các buổi họp thôn, tuyên truyền miệng hàng quý theo kế hoạch phù hợp với từng đối tượng, đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

¹ Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã Đắk Tơ Lung đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/02/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn xã; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 22/02/2023 về triển khai công tác tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 24/5/2023 về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển Tủ sách pháp luật² cấp xã hiện có, phục vụ tra cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

UBND xã đã xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ sở; tạo điều kiện thuận tiện để cán bộ và nhân dân khai thác tủ sách pháp luật.

Tuy nhiên, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho việc khai thác TSPL còn hạn chế, UBND xã chưa bố trí phòng dành riêng cho TSPL nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân khai thác, tìm hiểu. TSPL chưa thu hút người quan tâm và tìm đọc. Việc cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật mới cho TSPL chưa được thường xuyên; việc kiểm kê và loại bỏ các loại sách, tài liệu cũ hoặc hết hiệu lực chưa được tiến hành thường xuyên kiểm tra.

2. Kết quả đạt được

2.1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)

Tính đến nay đội ngũ công chức làm công tác Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn xã tổng số 01 đồng chí trong đó: Công chức vừa làm công tác hộ tịch và làm công tác chứng thực.

Hiện nay công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn xã về số lượng chỉ có 01 đồng chí. Cơ cấu công chức làm công tác Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn hợp lý. Hàng năm được tập huấn về công tác hộ tịch, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, giản dị, sống gần dân nên đáp ứng được công tác về lĩnh vực hộ tịch.

Về trình độ chuyên môn: Đại học luật; Về độ tuổi: từ 30 tuổi trở lên. Chất lượng cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch: Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đủ khả năng thực hiện tốt công tác hộ tịch tại địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác do còn kiêm nhiệm công việc nên việc giải quyết hộ tịch không tránh khỏi những sai sót nhất định.

Nhằm bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân và đảm bảo đủ nguồn lực để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. UBND xã đã ban hành văn bản liên quan về công nhận tuyên truyền viên pháp luật³. Bên cạnh việc rà soát, tham mưu kiện toàn về số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã năm 2023, thời điểm hiện tại chưa kiện toàn mới⁴.

Hiện nay đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã là 10 tuyên truyền viên pháp luật, phần lớn là người có uy tín, kiến thức được Nhân dân trong

² Thực hiện theo nội dung Công văn số 569/UBND-NC ngày 04/6/2021 của UBND huyện Kon Rẫy về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Chính phủ.

³ Công văn số 79/UBND ngày 18/9/2018 về thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật và các quy định về công nhận tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tới các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã để tự nguyện đăng ký tham gia tuyên truyền viên pháp luật

⁴ Đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về việc công nhận tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã.

thôn, làng tín nhiệm đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp năm 2013 tiếp tục được quan tâm thực hiện sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua và các văn bản pháp luật khác được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức, phương pháp PBGDPL, lồng ghép việc PBGDPL với các chương trình khác sinh động, khả thi, thích hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế, xã hội của xã mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL, được quan tâm, chú trọng, tăng cường.

Nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, định kỳ.

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân địa bàn, trong đó tập trung vào các nội dung như: các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

Việc PBGDPL cho người dân cũng được thực hiện bằng những hình thức đa dạng và phong phú như: Thông qua PBGDPL lưu động; thông qua tổ chức hội nghị thôn, trong sinh hoạt của các Chi hội trưởng các thôn, trên Facebook, Zalo..., phổ biến pháp luật trực tiếp cho nhân dân, cán bộ, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh ở cơ sở, pa nô, áp phích; thông qua các hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước⁵.

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân, hạn chế các vi phạm pháp luật.

⁵ Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong thời gian qua, công chức Tư pháp – Hộ tịch đã tham mưu UBND xã và phối hợp với các ban, ngành chức năng, đoàn thể có liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới có hiệu lực năm 2021, 2022 và năm 2023 được dư luận xã hội quan tâm, các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hộ tịch và các văn bản về phát triển kinh tế gắn với an ninh-quốc phòng, môi trường, an toàn giao thông...

Hình thức PBGDPL đã được các ban, ngành, đoàn thể triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp (*bằng miệng*) thông qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, các buổi sinh hoạt tập trung tại thôn đã phối hợp tổ chức 08 buổi, thu hút 1650 lượt người tham gia.

Một số ban, ngành, đoàn thể xã đã lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả thiết thực cho từng đối tượng trong quần chúng nhân, lồng ghép vào việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chính sách BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, quy định xử lý, xử phạt về lĩnh vực hình sự, đất đai, môi trường, ma túy và các tệ nạn xã hội khác...

2.3. Tổ chức thực hiện Đề án PBGDPL giai đoạn 2022-2027 và các Chương trình, Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật

- Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, để tạo điều kiện phối hợp thực hiện tốt hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn UBND xã đã chủ động xây dựng và ký kết, duy trì thực hiện các chương trình phối hợp, kế hoạch với các ngành, đoàn thể xã⁶.

- Hàng năm, UBND xã xây dựng các kế hoạch về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm trên địa bàn xã; đồng thời ngay sau khi có công văn hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật của Phòng Tư pháp, UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục hàng quý, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tích cực phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phối hợp tiến hành tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật đến Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho người dân trên địa bàn xã.

- Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã phối hợp với UBMTTQ VN và các ban ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước tập trung vào các văn bản theo nội dung của kế hoạch đề ra⁷, đến với tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức như: phát thanh, truyền thông thông qua các buổi diễn văn nghệ, treo băng rôn, khẩu hiệu, thông qua công tác hoà giải ở cơ sở; cấp phát tờ gấp tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; lồng ghép vào các buổi họp thôn, tuyên truyền miệng hàng ngày. Qua đó tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tiếp cận khai thác, sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình⁸.

⁶ UBND xã đã phối hợp với Hội LHPN xã xây dựng Quy chế phối hợp số 02/QCPH-UBND-HLHPN, ngày 20/12/2016 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đăk Tơ Lung trong đó có nội dung phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; Phối hợp với Hội Nông dân xã xây dựng Quy chế phối hợp số 03/QCPH-UBND-HND, ngày 20/12/2016 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân xã Đăk Tơ Lung giai đoạn 2016 – 2021; Phối hợp với Đoàn xã xây dựng Quy chế phối hợp số 04/QCPH-UBND-ĐTĐN, ngày 21/12/2016 về Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đăk Tơ Lung.

⁷ Hiến pháp năm 2013, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo hiểm xã hội; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Căn cước công dân; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Biển Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy, các vấn đề về hộ tịch, chứng thực

⁸ UBND xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ tập trung tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật thuộc các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng nam, nữ trong hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; về phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống mua bán người, Luật trẻ em. Năm 2016, Hội đã thành lập 01 mô hình CLB “Nói không với bạo lực gia đình” là mô hình thuộc đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

Công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên trong độ tuổi hăng hái đăng ký, tham gia khám tuyển, lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên đăng ký khám tuyển, tham gia nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

- Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, UBND xã tiếp tục thực hiện Đề án “*Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027*”⁹ và Đề án “*Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân năm 2023*”¹⁰.

Tiến khai, thực hiện công tác PBGDPL phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, góp phần đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

2.4 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và sự phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Xác định là một nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và của mọi người dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Ý thức chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ, nhân dân có bước chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2.5. Xây dựng, khai thác và quản lý Tủ sách pháp luật

UBND xã tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển Tủ sách pháp luật¹¹ cấp xã hiện có, phục vụ tra cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

⁹ Các Kế hoạch của UBND huyện: số 100/KH-UBND ngày 30/5/2023 về thực hiện Đề án “*Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn*” năm 2023; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 19/7/2021 về triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn huyện...

Công văn số 818/STP-HĐPH ngày 17/5/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “*Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -2027*” năm 202 và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 23/6/2022 về triển khai thực hiện Đề án “*Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027*” trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

¹⁰ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND xã Đăk Tơ Lung về triển khai thực hiện Đề án “*Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân*” trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung.

¹¹ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/11/2015 của UBND xã Đăk Tơ Lung về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung.

UBND xã đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ sở; tạo điều kiện thuận tiện để cán bộ và nhân dân khai thác tủ sách pháp luật.

Tuy nhiên, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho việc khai thác TSPL còn hạn chế, UBND xã chưa bố trí phòng dành riêng cho TSPL nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân khai thác, tìm hiểu. TSPL chưa thu hút người quan tâm và tìm đọc. Việc cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật mới cho TSPL chưa được thường xuyên; việc kiểm kê và loại bỏ các loại sách, tài liệu cũ hoặc hết hiệu lực chưa được tiến hành thường xuyên...

2.6. Công tác hòa giải ở cơ sở.

Sau khi dự án triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành¹², UBND xã tổ chức triển khai rộng rãi đến các tổ hòa giải, Ban công tác Mặt trận thôn và nhân dân trên địa bàn xã.

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải được UBND xã tổ chức triển khai rộng rãi đến các tổ hòa giải, Ban công tác Mặt trận thôn và nhân dân trên địa bàn xã¹³.

Để việc tổ chức thực hiện Luật Hòa giải đạt kết quả tốt, UBND xã đã ban hành Quyết định về việc công nhận hòa giải viên và quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải tại 08 thôn trên địa bàn xã (có 08 Tổ hòa giải, với 56 hòa giải viên); hòa giải viên hầu hết là những người am hiểu pháp luật, có uy tín trong nhân dân.

- Hoạt động của Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở được duy trì một cách thường xuyên, thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả đã góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tranh chấp trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã. Tuy nhiên, hoạt động tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở vẫn chưa đều một số hòa giải viên còn hạn chế về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, nên kết quả hòa giải còn hạn chế.

Tính đến nay, số vụ việc được hòa giải trên địa bàn các thôn là 00 vụ.

2.6. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện: UBND xã tiếp tục tổ chức triển khai theo kế hoạch¹⁴ các điều kiện để xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL; phân

¹² Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

¹³ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 3404/QĐ-BTP ngày 18/12/2014 của Bộ Tư Pháp về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum ngày 14/12/2014 về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn các tổ hòa giải, hòa giải viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý, thống nhất công tác triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã.

công các công chức chuyên môn tham mưu, theo dõi, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các tiêu chí về TCPL cho người dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các tiêu chí để đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện cuối năm 2023.

2.7. Kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản khác có liên quan¹⁵. Thông qua công tác hòa giải nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng ngừa, hạn chế đối tượng vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tích cực quy chế dân chủ ở cơ sở; góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Tính đến ngày 31/5/2023, số vụ việc được hòa giải trên địa bàn các thôn là 00 vụ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị liên quan trong việc xây dựng xã đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để nâng cao điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng xã đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở.

2.8. Kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

¹⁴ Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Kon Rẫy về triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện, UBND xã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 về thực hiện quy định về xây dựng xã Đăk Tơ Lung đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

¹⁵ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho hòa giải viên; Kế hoạch số 772/KH-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện tổ chức thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 17/02/2014 của UBND huyện về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/03/2014 của UBND xã về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND xã về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2023.

Đối với nguồn ngân sách phục vụ cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, mới chỉ có kinh phí phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các điều kiện về cơ sở vật chất vẫn chưa đảm bảo, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ hòa giải viên còn thấp, do đó chưa động viên, khuyến khích và thu hút được nhiều lực lượng thành viên, hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở. Việc hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở vẫn chưa được đảm bảo theo định mức¹⁶.

UBND xã đã thực hiện các thủ tục trả thù lao cho hòa giải viên theo quy định¹⁷, cuối năm tiến hành tổng hợp chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải.

II. ĐÁNH GIÁ CHIUNG

1. Ưu điểm.

- Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, để tạo điều kiện phối hợp thực hiện tốt hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, UBND xã đã chủ động xây dựng và ký kết, thực hiện các chương trình phối hợp, kế hoạch với các ngành, đoàn thể xã, cấp Ủy đảng, chính quyền đã nhận thức được việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. Đã được phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân; hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và giữ vai trò nòng cốt trong tình hình mới. Được quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng gồm: Người dân

¹⁶ Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum ngày 14/12/2014 về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

¹⁷ Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người bị phạt tù được hưởng án treo...

2. Tồn tại, hạn chế.

- Công tác phối hợp các đoàn thể trong công tác thông tin, tuyên truyền, chưa đồng bộ.

- Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của một số người dân vẫn còn hạn chế.

- Tủ sách pháp luật chưa thực sự phát huy hiệu quả, số lượt người tìm hiểu, khai thác tủ sách năm rất ít.

- Kinh phí chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế.

3. Nguyên nhân.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn xã, do phần lớn nhân dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số trình độ dân trí còn thấp, nhận thức còn hạn chế nên gây ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền.

Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự đảm bảo.

4. Kiến nghị.

Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở, làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các buổi tập huấn nghiệp vụ.

Bổ sung kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đảm bảo.

Tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò, năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PBGDPL, HÒA GIẢI CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2023

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, chủ động củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác PBGDPL; duy trì, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; Đổi mới nội dung và hình thức PBGDPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; triển khai hiệu quả Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL giai đoạn 2022-2027 trong năm 2023.

- Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quan tâm tranh thủ phát huy có hiệu quả vai trò của người uy tín trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn, chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành đoàn thể tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống của nhân dân góp phần đảm bảo ổn định tình hình chính trị trên địa bàn xã.

- Duy trì tốt công tác phối hợp trong việc tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế hoạch hoá gia đình... Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực xây dựng nông thôn mới với mô hình cụ thể, thiết thực của các tổ chức Hội.

- Tăng cường các hoạt động tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân kịp thời phản ánh đến uỷ Đảng uỷ và chính quyền để có biện pháp giải quyết các vấn bức xúc, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật.

- Phối hợp tốt với chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trọng tâm công tác vận động tuyên truyền, giải thích hạn chế phát sinh khiếu nại vượt cấp, khiếu nại đông người.

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về ban hành “*Quy chế giám sát và phản biện xã hội*” của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với các chủ trương, quyết sách trước khi được HĐND, UBND cùng cấp ban hành liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương chính sách theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Cần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác hoà giải. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác hoà giải; tăng cường sự phối hợp của Mặt trận và các ngành đoàn thể có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động này.

- Cần xác định rõ ràng mục đích của hoà giải ở cơ sở là hướng dẫn, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp đạt được thoả thuận, tự nguyện giải quyết với nhau, nhằm ngăn chặn tình trạng “việc bé xé ra to”. Vì vậy, trách nhiệm của hòa giải viên trong hòa giải ở cơ sở là một người “mở nút thắt” trong các vụ việc tranh chấp, đòi hỏi mỗi hòa giải viên cần tận tâm với công việc, trung thực, khách quan trong khi giải quyết các tranh chấp.

- Cần kịp thời biểu dương, khen thưởng, phê bình, nhắc nhở để các hòa giải viên luôn luôn cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Bố trí kinh phí cấp cho công tác hoà giải, cho hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên.

- Tăng cường rà soát, hệ thống hoá các quy định của pháp luật, để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo điều kiện thuận tiện cho hòa giải viên hoạt động.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị liên quan trong việc xây dựng xã đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân trên địa bàn.

- Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở.

Trên đây là báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- TT Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VTLLT_(TP).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Linh